

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN KHÁNH

NỖ LỰC HẾT MÌNH VÌ SỰ AN TOÀN VÀ SỨC KHOẺ CỦA NHÂN DÂN

TTYT huyện Yên Khánh là đơn vị sự nghiệp y tế công lập đa chức năng hạng III, bao gồm 5 phòng chức năng, 3 khoa dự phòng; 7 khoa lâm sàng, 2 khoa cận lâm sàng và dược và 01 phòng khám đa khoa khu vực. Những năm qua, với sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh Ninh Bình, huyện Yên Khánh và ngành Y tế, TTYT huyện Yên Khánh được đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng. Trong đó, khu nhà điều hành đã được cải tạo khang trang đưa vào sử dụng trong năm 2020. Hiện nay, Trung tâm đang triển khai giai đoạn 2 của Dự án cải tạo cơ sở hạ tầng (bắt đầu từ tháng 12/2021).

Nhằm tạo ra chuyển biến toàn diện về chất lượng khám chữa bệnh, Ban Giám đốc Trung tâm đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế. Thời gian trước, Trung tâm thường xuyên cử cán bộ, viên chức đi đào tạo dài hạn, tham gia các lớp tập huấn chuyên môn do Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh tổ chức hoặc cử đi học tập tại các bệnh viện tuyến trên bằng phương pháp cầm tay chỉ việc. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, Trung tâm phải chuyển sang hình thức đào tạo trực tuyến. Nhờ quá trình đào tạo, bồi dưỡng liên tục, nguồn nhân lực của Trung tâm có sự thay đổi lớn về số lượng và chất lượng.

Thời gian vừa qua, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, tập thể cán bộ, bác sĩ nhân viên của Trung tâm y tế (TTYT) huyện Yên Khánh đã nỗ lực hết mình, giữ vai trò là lực lượng “tuyến đầu” cùng cấp uỷ, chính quyền huyện Yên Khánh triển khai các biện pháp phòng chống dịch một cách đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, góp phần bảo vệ an toàn cho nhân dân. Song song với đó, công tác khám chữa bệnh tiếp tục được duy trì, chất lượng dịch vụ nâng lên đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Để tạo thuận lợi cho người dân, Ban lãnh đạo Trung tâm đã xây dựng quy trình khám chữa bệnh theo hướng đơn giản hóa, tiếp tục triển khai duy trì, củng cố 5S tại tất cả các khoa phòng Trung tâm; triển khai phần mềm báo cáo sự cố y khoa tới toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm và cán bộ Trạm Y tế các xã, thị trấn. Song song, Trung tâm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, bác sĩ nhân viên. Đó là thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, có thái độ ân cần, niềm nở, nhiệt tình và chu đáo với người bệnh.

Với những biện pháp hiệu quả, thiết thực, công tác khám, chữa bệnh tại TTYT huyện Yên Khánh có những chuyển biến toàn diện. Các năm trước, lưu lượng đến khám và điều trị tại Trung tâm ngày một tăng cao. Tuy nhiên, 2 năm vừa qua, do thực hiện giãn cách, cùng với tâm lý e ngại đến các cơ sở y tế của người dân nên tổng số bệnh nhân đến khám cấp thuốc trong một ngày duy trì từ 200 đến 300 lượt bệnh nhân, tổng số bệnh năm điều trị nội trú thường xuyên từ 100 đến 150 bệnh nhân (tổng lượng đều giảm bình quân từ 15 - 20% so với giai đoạn trước dịch). Dù gặp khó khăn như vậy nhưng trong năm 2021, Trung tâm vẫn triển khai 04 kỹ thuật mới, đó là: Tiêm nội khớp, định lượng HBA1C, định lượng LDL, định lượng HDL. Đây là nỗ lực rất lớn

nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân trên địa bàn, góp phần giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến.

Bên cạnh duy trì chất lượng khám chữa bệnh, TTYT huyện Yên Khánh tham gia và trở thành lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trên “mặt trận” chống dịch Covid-19. Nổi bật, TTYT huyện Yên Khánh triển khai các văn bản hướng dẫn của Trung ương và tỉnh đến các Trạm Y tế xã, thị trấn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và công an địa phương thực hiện truy vết các đối tượng có liên quan đến các ổ dịch và thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly; tham mưu để thành lập 7 khu cách ly tập trung; theo dõi, giám sát người thực hiện cách ly tại nhà, người hết thời gian cách ly tập trung trở về địa phương; duy trì chốt kiểm soát thân nhiệt và khai thác yếu tố dịch tễ nguy cơ với dịch bệnh; phân luồng, tạo lối đi riêng và thành lập phòng khám riêng cho các đối tượng có nguy cơ nhằm hạn chế lây nhiễm trong bệnh viện; triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn huyện đảm bảo an toàn, hiệu quả; cử các đoàn cán bộ tham gia phòng chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, huyện Kim Sơn và trực chốt kiểm soát dịch bệnh tại cầu Nam Bình... Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, thời gian qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện cơ bản được kiểm soát; chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội./

Đình Long



Một phần thi thực hành của các thí sinh tại “Hội thi kiến thức và tay nghề điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên TTYT” năm 2020